



# Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link

## Mở rộng đường sắt nhẹ ở Seattle

### Trạng thái hiện tại của dự án: *Xét duyệt môi trường*

Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link (WSLE) vào tháng 7 năm 2022 và dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (BLE) vào tháng 3 năm 2023.

Ban đầu, những dự án mở rộng này có chung một tiến trình xét duyệt môi trường. Tuy nhiên, vì cần tiến hành xét duyệt môi trường thêm cho BLE, hoạt động xét duyệt môi trường cho hai dự án mở rộng này hiện sẽ được tiến hành theo những tiến trình khác nhau.

**Bản đồ và tiến trình bên trong →**

### Về các dự án

Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link sẽ cung cấp mạng lưới kết nối đường sắt nhẹ một cách nhanh chóng, đáng tin cậy đến các trung tâm nhà ở và văn phòng đông đúc trên toàn khu vực. Ngoài ra, đường hầm dành cho đường sắt nhẹ mới ở trung tâm thành phố Seattle sẽ giúp tăng công suất cho toàn bộ hệ thống khu vực để hoạt động hiệu quả. Hai dự án mở rộng tuyến Link riêng biệt này nằm trong dự án mở rộng hệ thống giao thông trong khu vực đã được các cử tri chấp thuận vào tháng 11 năm 2016.



Đăng ký nhận thông tin về dự án qua email và tìm hiểu cách thức tham gia:

[soundtransit.org/wsblink](https://soundtransit.org/wsblink)

# Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link

## Link đường sắt nhẹ

### Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link

- Lựa chọn thay thế ưu tiên
- Các lựa chọn thay thế khác của Bản Thảo EIS

### Hồ sơ tuyến đường

- Tuyến đường trên cao
- Tuyến đường hầm
- Tuyến đường trên mặt đất

Dịch vụ đường sắt nhẹ hiện tại và tương lai

Vị trí trạm

Tháng 3 năm 2023: Tháng 3 năm 2023: Bản đồ này thể hiện các tuyến đường và vị trí các trạm cần nghiên cứu trong quá trình xét duyệt môi trường đang diễn ra do Ban Quản Trị Sound Transit xác định. Các tuyến đường và vị trí các trạm có thể thay đổi kế hoạch dựa trên các hoạt động lên kế hoạch và thiết kế hiện đang được triển khai. Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng West Seattle Link vào tháng 7 năm 2022.

SW Alaska St  
**Alaska Junction**

42nd Ave SW  
41st Ave SW  
Fauntleroy Way SW

**Avalon**

**Delridge**

S Holgate St  
**Đến Everett ↑**

**SODO**

S Lander St

Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên Tuyến West Seattle Link

## Lợi ích của dự án West Seattle Link

- Phục vụ thêm 4.7 dặm đường sắt nhẹ từ trung tâm thành phố Seattle đến khu phố tại Alaska Junction của West Seattle.
- Bao gồm 4 trạm mới giữa SODO và Alaska Junction.

Tìm hiểu thêm về cả hai dự án, đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email và tìm hiểu cách thức tham gia

[soundtransit.org/wsblink](https://soundtransit.org/wsblink)

## Tiến trình dự án



# Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

## Link đường sắt nhẹ

### Dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link

- Lựa chọn thay thế ưu tiên
- Các lựa chọn thay thế khác của Bản Thảo EIS

### Hồ sơ tuyến đường

- ▬▬▬▬ Tuyến đường trên cao
- ▬▬▬▬ Tuyến đường hầm
- ▬▬▬▬ Tuyến đường trên mặt đất
- ▬▬▬▬ Dịch vụ đường sắt nhẹ hiện tại và tương lai
- Vị trí trạm

Tháng 3 năm 2023: Bản đồ này thể hiện các tuyến đường và vị trí các trạm cần nghiên cứu trong quá trình xét duyệt môi trường đang diễn ra do Ban Quản Trị Sound Transit xác định. Các tuyến đường và vị trí các trạm có thể thay đổi kế hoạch dựa trên các hoạt động lên kế hoạch và thiết kế hiện đang được triển khai. Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link vào tháng 3 năm 2023.



Lựa Chọn Thay Thế Ưu Tiên Tuyến Ballard Link

## Lợi ích của dự án Ballard Link

- Phục vụ thêm 7.1 dặm đường sắt nhẹ từ trung tâm thành phố Seattle đến khu vực Market Street của Ballard, bao gồm một đường hầm mới dành riêng cho đường sắt ở trung tâm thành phố Seattle.
- Bao gồm chín trạm mới giữa Khu Phố Tàu-Quốc Tế và Market Street.

## Tiến trình dự án



\*Hiện chúng tôi đang phối hợp với các đối tác liên bang để nắm bắt tiến trình của giai đoạn xét duyệt môi trường đang diễn ra. Tiến trình của dự án BLE sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.

## Hiện chúng ta đã đạt được những thành tựu nào?

Từ năm 2017-2019, nhân viên dự án đã tiến hành quy trình phát triển lựa chọn thay thế bao quát, giúp Ban Quản Trị Sound Transit xác định các lựa chọn thay thế ưu tiên và các lựa chọn thay thế khác để nghiên cứu trong Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản Thảo EIS).

Các dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link (West Seattle and Ballard Link Extensions, WSBLE) đã được đánh giá trong Bản Thảo EIS công bố vào tháng 1 năm 2022. Giai đoạn tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng diễn ra trong 90 ngày từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022. Theo nội dung mô tả trong Bản Thảo EIS, hai dự án mở rộng sẽ đóng vai trò là hai tuyến riêng biệt, trong đó dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link kết nối với Everett và dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link kết nối với Tacoma.

Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link vào tháng 7 năm 2022 và yêu cầu nghiên cứu thêm cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Nhân viên Sound Transit đã tổ chức các hội thảo cộng đồng, sự kiện giới thiệu, cuộc họp với các bên liên quan và các cuộc khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link vào tháng 3 năm 2023.



## Hãy cùng tham gia

Sound Transit cam kết tạo điều kiện cho sự tham gia có ý nghĩa của công chúng. Chúng tôi cung cấp cả cơ hội tương tác trực tiếp và trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Hãy liên hệ để trình bày câu hỏi, suy nghĩ hoặc để yêu cầu cuộc họp thông báo vắn tắt cho nhóm cộng đồng của quý vị.

## Công bằng và hòa nhập

Chúng tôi cũng cam kết giúp các cộng đồng chưa có tiếng nói trong quá khứ tham gia một cách hòa nhập. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về dự án này và tác động của dự án đối với cộng đồng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để tìm ra phương tiện phù hợp cho việc cung cấp thông tin về dự án.

## Tương lai của tuyến West Seattle Link sẽ ra sao?

Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link (WSLE) sẽ chuyển sang giai đoạn EIS Cuối Cùng, dự kiến công bố vào năm 2024. Dự kiến bắt đầu phục vụ vào năm 2032.

## Tương lai của tuyến Ballard Link sẽ ra sao?

Một Bản Thảo EIS mới sẽ được hoàn thiện cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link (BLE) để phản ánh hành động của Ban Quản Trị Sound Transit vào tháng 3 năm 2023. Bản Thảo EIS mới cho BLE sẽ được xây dựng trên cơ sở và kết hợp công việc hiện tại cho đến thời điểm này vào Bản Thảo EIS cho WSBLE. Trong đó bao gồm tất cả các ý kiến đóng góp trước đó về việc xác định phạm vi dự án, tiếp cận công chúng và phản hồi cũng như phân tích về môi trường. Các lựa chọn thay thế sẽ được cập nhật, bao gồm phân tích lựa chọn thay thế ưu tiên, cũng như các thay đổi kế hoạch và lựa chọn thay thế khác do Ban Quản Trị xác định. Tiến trình công việc liên quan đến môi trường sẽ được cập nhật khi có thông tin. Dự kiến bắt đầu phục vụ vào năm 2039.

## Lên kế hoạch trạm

Việc xây dựng đường sắt nhẹ không chỉ phục vụ việc vận chuyển mọi người từ nơi này đến nơi khác, mà còn nhắm đến xây dựng cộng đồng. Trong vài năm tới, chúng tôi sẽ làm việc với các cộng đồng dọc theo hành lang dự án để cung cấp thông tin về thiết kế ban đầu của trạm. Mục tiêu của chúng tôi là xác định các giải pháp phù hợp nhất với tầm nhìn cho khu phố của quý vị và kết nối nhiều người hơn với phương tiện công cộng.

[▶ soundtransit.org/wsblink](https://www.soundtransit.org/wsblink)

## Quý vị có thắc mắc?

Liên hệ đội ngũ Tương Tác Cộng Đồng:  
[wsblink@soundtransit.org](mailto:wsblink@soundtransit.org) hoặc 206-903-7229



**Thông dịch viên 800-823-9230**

Español 漢語 한국어 日本語  
Tagalog русский язык Tiếng Việt

401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104  
800-201-4900 / TTY: 711  
[main@soundtransit.org](mailto:main@soundtransit.org) | [soundtransit.org](https://www.soundtransit.org)

Thông tin ở các định dạng khác  
800-201-4900 / TTY: 711 | [accessibility@soundtransit.org](mailto:accessibility@soundtransit.org)

Hãy theo dõi chúng tôi

